



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.สธ. (ผ.ชอ.) โทร. 0-2241-9014 ภายใน 1264

ที่ มท 0801.2/ว 414

วันที่ 17 กันยายน 2550

เรื่อง สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 9/2550

เรียน ร.อสถ., ผชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

พร้อมนี้ สล. ขอส่งสรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มท. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับท้องถิ่นจังหวัด สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสิริชัย จินดาหลวง)

ส.สธ.

สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 9/2550

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2550 และมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก /กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนช. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 50 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย โดย มท. ได้รับงบประมาณจำนวน 194,133 ล้านบาท - ปมท. มีข้อสังเกตเรื่องงบลงทุนน้อย เมื่อเทียบกับงบดำเนินการและงบรายจ่ายอื่น ในปีต่อไปจะอย่างไรในการเพิ่มงบลงทุนให้มากขึ้น - คณะกรรมาธิการงบประมาณ สนช. จะได้รวบรวมและจัดส่งข้อสังเกตในเรื่องงบประมาณให้ส่วนราชการรับไปพิจารณาดำเนินการ อาทิเช่น เรื่องงบประมาณในการไปดูงานต่างประเทศของ อปท. ฯลฯ - การบริหารงบประมาณให้ยึดหลัก 4 ป โดยเคร่งครัดและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 	<p>สน.พส. สน.บค.</p>
<p>2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มท. ปี 51 - 54</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มท. กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 19 ก.ย. 50 (รวม.มท. เป็นประธานฯ) โดยขอให้ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสำคัญ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 	<p>สน.พส.</p>
<p>3. การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 50 ขณะนี้อนุมัติโครงการไปแล้ว 13,537 หมู่บ้าน งบประมาณ 3,700 ล้านบาท ขอให้ ผวจ. ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ และเร่งรัดติดตามการดำเนินการต่อไป - ปี 51 คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ ตั้งข้อสังเกตโครงการดังกล่าว จึงตัดงบประมาณออกไป 	<p>-</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก /กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>4. การประชุมคณะ ผวจ. และเจ้าแขวงชายแดน ไทย - ลาว</p>	<p>- เมื่อวันที่ 15 - 17 ส.ค. 50 มีการประชุมคณะ ผวจ. และเจ้าแขวงชายแดน ไทย - ลาว ณ จ.เพชรบุรี โดยมีสาระสำคัญคือให้ความเห็นชอบความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาเส้นเขตชายแดน ความสะดวกในการผ่านเข้าออกจุดผ่านแดน การปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ</p> <p>- ขอให้ ผวจ. นำสาระสำคัญไปขยายผลให้ประชาชนรับทราบและดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะมีหนังสือแจ้งเวียนเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	-
<p>5. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</p>	<p>- จากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>- ขอให้ ศตส.ทุกระดับ (จังหวัด, อำเภอ/กิ่งอำเภอ / และ อปท.) ให้ความสำคัญและเข้มงวดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกด้าน โดยขอให้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน</p> <p>- งบประมาณยาเสพติดขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน</p>	สน.พส.
<p>6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขณะนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ</p> <p>- ขอให้ ผวจ. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ (จังหวัด, อำเภอ/กิ่งอำเภอ และ อปท.) ในการดำเนินการก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือและการฟื้นฟู</p> <p>- รมช.มท. (นายบัญญัติฯ) มีแนวคิดให้พิจารณาในเรื่องการจัดเวรยามในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด 24 ชั่วโมง</p>	สน.สส.
<p>7. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550</p>	<p>- โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนของ มท. มี 41 โครงการ</p> <p>- ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ (สป.มท.) โครงการสร้างสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนิน (ปค.) โครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ (สถ.) และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (ยผ.) ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	สน.สส.

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก /กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>8. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.</p>	<p>- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกกิจกรรมให้จัดให้สมพระเกียรติ</p> <p>- ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ผ่าน สนช. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 50 ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิเช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้สามารถมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนได้มากขึ้น 2) กำหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. กำหนดได้ 3) กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ชัดเจนภายในเขตจังหวัด 4) กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 5) กำหนดให้จังหวัดนอกเหนือจาก กทม. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 6) กำหนดให้ ผวจ. มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 7) กำหนดประเด็นอำนาจหน้าที่ของอำเภอ ในการจัดทำบัญชีรายชื่อคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงประนอมข้อพิพาท <p>- ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการฯ สนช.</p> <p>- ขอให้ส่วนราชการต่างๆ ติดตามให้ความสนใจ และพิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กจ. และ ก.พร.</p>
<p>9. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.</p>	<p>- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 50 มีผลบังคับใช้วันที่ 6 พ.ย. 50 สาระสำคัญคือกำหนดให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมภัยทุกด้าน</p> <p>- โครงสร้างระดับนโยบายมีคณะกรรมการฯ (กปก.ช.) โดย นรม. หรือ ร.นรม. ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานฯ รมว.มท. และ ปมท. เป็นรองประธานคนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ และ อปก. เป็นกรรมการ</p>	<p>สน.สส. สน.พส.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง
10. การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	<p>และเลขานุการ ในส่วนของโครงสร้างระดับปฏิบัติ มีผู้บริหาร อปท. (ยกเว้น นายก อบจ.) เป็นผู้อำนวยการฯ และปลัด อปท. เป็นผู้ช่วยฯลฯ สำหรับรายละเอียด อปท. จะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>- ขณะนี้สามารถลดจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. (20,000 บาท /คนปี) ไปแล้ว 22,163 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 24.30) จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50%</p>	-
11. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปี 49 และงบบริหารจัดการปี 50	<p>- งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปี 49 เบิกจ่ายไปแล้ว 89.31 % และงบบริหาร จัดการปี 50 (จังหวัดละ 10 ล้านบาท) ยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้เร่งรัดดำเนินการต่อไป</p>	-
12. การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ค่าปลีกค้าส่งในส่วน ของอาคารพาณิชย์กรรมนอกเขตผังเมืองรวม	<p>- ขณะนี้มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมเต็มแล้วจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กทม.สมุทรปราการ,นนทบุรี และภูเก็ต ยังไม่ดำเนินการ 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี</p> <p>- ขอให้ ผวจ. ติดตามและดูแลเรื่องดังกล่าวต่อไป</p>	สน.กร.
13. การจัดประชุมสัมมนา	<p>- ไม่ควรจัดช่วงปลายเดือน ก.ย. และควรมอบหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาตามความเหมาะสมและไม่กระทบต่องาน</p> <p>- รมช.มท. (นายบัญญัติฯ) ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดทำแผนล่วงหน้าและบูรณาการจัดทำแผนในทุกระดับ (ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น)</p>	ทุกหน่วยงานในสังกัด
14. รัฐธรรมนูญปี 50	<p>- ในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 50 มีบางมาตราที่มีผลบังคับใช้ทันทีและมีผลกระทบต่อ อปท. เช่น ม.283 ,284 ,287 ,289 ฯลฯ ที่ต้องออกกฎหมายลูกภายใน 1 ปี เช่น ม.80(3) ,ม.288 (3) และออกกฎหมายลูกภายใน 2 ปี เช่น ม. 282 , 283 284 ,284 วรรค 9 ,285 ,286 ,287 288 และ 290 ฯลฯ ขอให้ สก. พิจารณาและศึกษาเรื่องดังกล่าวให้ดี</p> <p>- กรณีการกระทำอันมีลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร</p>	สน.กร.

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก /กอง ที่เกี่ยวข้อง
15. งานพิธีการต่างๆ	<p>ท้องถิ่นตาม ม. 284 วรรค 6 อยู่ระหว่างการประสาน โดย สท. จะแจ้งให้จังหวัด เพื่อแจ้ง อบท ทราบต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สามารถเปิดให้บริการสถานบันเทิงต่างๆ ได้ ยกเว้นวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งยืนยันให้จังหวัดทราบต่อไป - งานรัฐพิธีต่างๆ ที่มีการวางพานพุ่มดอกไม้ ขอให้ใช้พานพุ่มที่มีลักษณะถูกต้อง (กรณีการใช้พานพุ่มที่ปลายด้านบนเป็นฉัตร 9 ชั้น ถือว่าไม่ถูกต้อง) ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงาน รวมถึง อบท. คำนึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมดังกล่าวด้วย - ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กรณีคำกราบบังคมทูล คำราชาศัพท์ ต่างๆ ควรศึกษาไว้ด้วย 	ทุกหน่วยงานในสังกัด
16. การรับ – ส่ง ตำแหน่ง ของผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - งานเลี้ยงควรอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสม เรียบง่าย และประหยัด - การเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ควรเป็นการเฉพาะตัว ไม่เอิกเกริกจนเกินไป 	ทุกหน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายช่วยอำนวยการ

สำนักงานเลขาธิการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น